

”โครงการสร้างศูนย์ฝึกอบรมและอาคารที่พักสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จังหวัดมุกดาหาร”

The Project for Constructing Training Center and Accommodation Building for Socially Vulnerable in Mukdahan Province



ศูนย์ฝึกอบรมและอาคารที่พัก



ศูนย์ฝึกอบรมและอาคารที่พัก

Recipient	มูลนิธิสยาม-แคร์ (Siam-Care Foundation)
Site	ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
Granted amount	3,700,000 บาท
Period	วันที่ 18 มีนาคม 2563 – วันที่ 17 มีนาคม 2564
Category	สุขภาพ
Background	<p>-จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่บนชายแดนไทย-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมและจุดหมายปลายทางสำหรับผู้อพยพจากประเทศลาวที่กำลังมองหาการทำงาน มีคนจำนวนมากในภูมิภาคนี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เชชไอวี/เอดส์ แต่เนื่องจากสังคมมีความเข้าใจต่อเชชไอวี/เอดส์ไม่เพียงพอ ทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการเลือกปฏิบัติทางสังคม ชังตัวเองและแยกตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากขาดความเข้าใจจากคนในสังคมรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ถึงแม้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมแต่กลับประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถหางานทำได้</p> <p>-ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวด้วยที่ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชชไอวี/เอดส์ มูลนิธิสยาม-แคร์ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว อย่างไรก็ตามเนื่องจากมูลนิธิไม่มีที่พักและสถานที่ฝึกอบรม จึงสามารถจัดการฝึกอบรมได้เพียงวันเดียวสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 30 คน ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกลเข้าร่วม</p>
Main activity	จากการสนับสนุนอาคารที่พัก/สถานที่ฝึกอบรม จำนวน 1 หลัง (อาคาร 2 ชั้น มี 2 ห้อง ห้องน้ำ 8 ห้อง อ่างล้างมือ 6 ที่)จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชชไอวี/เอดส์ได้ การจัดการเลือกปฏิบัติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเชชไอวี/เอดส์ การเผยแพร่วิธีการรับมือภายในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยเชชไอวี/เอดส์ได้ โดยผ่านการฝึกอบรมแบบครอบครัวและการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับการฝึกอบรมสำหรับครอบครัวและผู้ป่วยเชชไอวี/เอดส์
Impact	สามารถดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านเชชไอวี/เอดส์ให้กับผู้ติดเชื้อเชชไอวี/เอดส์ประมาณ 200 ราย และครอบครัว 600 ราย รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งในอดีตไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอ อีกทั้ง ช่วยให้แต่ละครอบครัวได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ช่วยสร้างชุมชนที่ผู้ป่วยเชชไอวี/เอดส์ไม่ถูกกีดกันอย่างไม่เป็นธรรม